



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

.....

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้) ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร ได้ยื่นเอกสารและรับรองตนเองในการสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิ์ ได้รับการจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ตามกำหนดการ ดังนี้

วัน/เวลา	การสอบ	คะแนน
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕	ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย	๕๐
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕	ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์	๕๐
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐ คะแนน

/๓. ให้ผู้เข้าสอบ...

๓. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไปแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบด้วยทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเทียม วันมหาชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๕๑๐๑	นางสาวปุณณชิสา หิรัญญ์ไกรสร	
๒	๑๕๑๐๒	นางสาวชุตินา จินาคำ	
๓	๑๕๑๐๓	นางสาวฮานันยาห์ สถาปนาเลิศ	
๔	๑๕๑๐๔	นางสาวทิตยา ปู่หล้า	
๕	๑๕๑๐๕	นางสาวรลิตา ชื่นหัดไทย	
๖	๑๕๑๐๖	นางสาวสุธาสินี ธรรมขันธุ์	
๗	๑๕๑๐๗	นางสาวสุวราภรณ์ พูวรรณ	

